

Số:

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả triển khai sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt kết quả như sau:

Ban Dân tộc tỉnh đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, với việc tập trung nguồn lực và đặt ra các mục tiêu cho việc phát triển KT-XH vùng DTTS&MN; khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS&MN, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập bình quân của vùng so với bình quân chung của cả nước; giảm dân số xã, thôn ĐBKK; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân; nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người DTTS; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

-Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trong năm như: Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức; Đề án công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về công

tác dân tộc, tôn giáo; Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán ...

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động Phong trào thi đua

a) Kết quả xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và triển khai thực hiện Phong trào thi đua;

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua "dân vận khéo" trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chi ủy Chi bộ và Lãnh đạo cơ quan đã quán triệt đến đảng viên, người lao động tại cơ quan về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ trong tâm của phong trào thi đua "Dân vận khéo". Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BDVTU ngày 19/4/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng mô hình, điển hình "*Dân vận khéo*", giai đoạn 2021 – 2025; Ban Dân tộc tỉnh xây dựng, đăng ký 01 mô hình dân vận về "*phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS để tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống*" với Ban Dân vận Tỉnh ủy (tại văn bản số 375/BDT-CSDT ngày 15/6/2021).

Thực hiện Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, người lao động của cơ quan về quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

b) Phân công nhiệm vụ; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh có kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân tộc và Ban Dân vận Tỉnh ủy để tham mưu và tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến địa phương vùng DTTS&MN (Báo cáo số 595/BC- BDT ngày 26/6/2023).

2. Công tác tuyên truyền

a) Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng Phong trào thi đua;

Tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh: Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có 100% đảng viên tham gia; qua đó đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh

thần cho Nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...; tiếp tục thực hiện tốt kỷ cương, tác phong làm việc, đạo đức và văn hóa công vụ.

b) Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua, trong đó nêu rõ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác tuyên truyền, dân vận của Ban Dân tộc trên vùng đồng bào DTTS thông qua sự phối hợp các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc như: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi sản xuất, phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh các nội dung tuyên truyền Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên Báo Quảng Ngãi; Chính sách cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán,...

Ban Dân tộc có đăng ký với Ban Dân vận Tỉnh ủy 01 mô hình “dân vận khéo” về *“phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS để tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”* để thực hiện tại địa phương; tuy nhiên, trong thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên chưa triển khai thực hiện mô hình này được.

Năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành mô hình tuyên truyền cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 5 huyện miền núi.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Nhìn chung, công tác dân vận khéo của Ban Dân tộc tỉnh tại cơ quan Ban Dân tộc được Cấp ủy Chi bộ quan tâm, lãnh đạo Ban ban hành các kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đạt kết quả nhất định; công tác dân vận khéo thông qua việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở địa phương do Ban trực tiếp thực hiện, được người dân đồng tình ủng hộ, tham gia thực hiện khá tốt; các chương trình, chính sách dân tộc đã giao địa phương tổ chức thực hiện, qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy địa phương tổ chức thực hiện đúng quy định; có những chính sách đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đối tượng thụ hưởng; người dân phấn khởi chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cơ sở giúp Ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân: Công tác dân vận khéo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Ban Dân tộc thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát, thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh các nội dung về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; thông qua đợt tuyên truyền tại ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuy nhiên các hoạt động này không được thường xuyên, liên tục. Chỉ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên vùng DTTS, tuy nhiên vẫn chưa triển khai được mô hình dân vận khéo tại địa phương là do dịch bệnh covid 19.

3. Về công tác khen thưởng đối với tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Đối với tập thể, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ dân vận tại cơ quan có kết quả tích cực; cá nhân khi được phân công nhiệm vụ đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, tuy nhiên, qua rà soát Ban Dân tộc tỉnh nhận thấy tập thể, cá nhân chưa có thành tích thật sự tiêu biểu, nổi trội để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định.

4. Phương hướng thực hiện trong thời gian đến

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua “dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Chi ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức và vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”, trọng tâm là thực hiện hoàn thành tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

- Nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành mô hình và triển khai thực hiện mô hình đã đăng ký đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu: VT, Thủy.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đỗ Minh Hải